

quyết định, sau khi bàn với cơ quan kế hoạch và cơ quan tài chính cùng cấp. Việc nhượng bán tài sản cố định cho các hợp tác xã là nhằm tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật cho hợp tác xã để phát triển sản xuất; nghiêm cấm hợp tác xã mua đi, bán lại để kiếm lời.

Tài sản cố định được bán theo giá thỏa thuận (quy định ở điểm 1, mục III).

5. Đối với những tài sản cố định thừa không cần dùng, xí nghiệp phải báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp để có kế hoạch điều đi nơi khác. Nếu quá thời hạn 60 ngày, kể từ ngày xí nghiệp gửi báo cáo mà không nhận được ý kiến giải quyết của cấp trên thì coi như cơ quan cấp trên đồng ý cho phép xí nghiệp nhượng bán cho cơ quan Nhà nước và đơn vị quốc doanh khác. Giá cả nhượng bán tài sản cố định và số tiền thu về nhượng bán được tiến hành như đã quy định ở điểm 1, 2, 3 của mục III.

6. Đối với những tài sản cố định xây dựng, mua sắm hoặc tự chế tạo bằng vốn vay của Ngân hàng Nhà nước, xí nghiệp phải hoàn trả đủ vốn và lãi cho ngân hàng đúng thời hạn.

Nếu cơ quan cấp trên trực tiếp xét thấy cần phải chuyển nhượng lại tài sản cố định đó trong khi xí nghiệp chưa hoàn trả đủ vốn vay cho ngân hàng, thì phải báo cho Ngân hàng Nhà nước để xác định lại đơn vị vay mới và trả nợ.

7. Bộ Tài chính cùng với Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và các Bộ có liên quan nghiên cứu và đề nghị Chính phủ ban hành sớm chế độ thu trên vốn sản xuất.

Bộ Tài chính, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước và Tổng cục Thống kê căn cứ vào thông tư này, sửa đổi các chế độ có liên quan và hướng dẫn việc thi hành; đồng thời phối hợp với các ngành để xúc tiến những công việc chuẩn bị cần thiết cho việc đánh giá lại tài sản cố định trong phạm vi cả nước trong thời gian tới.

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 1977

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ

CHỈ THỊ số 261-TTg ngày 20-6-1977 về việc thanh toán bệnh sốt rét trong cả nước.

Qua nhiều năm tiến hành công tác thanh toán bệnh sốt rét, đến nay tỷ lệ người mắc bệnh sốt rét ở các tỉnh phía Bắc so với dân số chỉ còn 4 phần vạn. Tuy vậy, một số ổ bệnh có tính chất dịch vẫn còn ở một số địa phương, chủ yếu là ở các tỉnh miền núi và các tỉnh khu 4 cũ.

Ở các tỉnh phía Nam, dưới chế độ Mỹ - ngụy, bệnh sốt rét hoành hành khắp nơi, nặng nhất là vùng Tây Nguyên, vùng khu 5 và khu 6 cũ, gây tử vong cao. Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, chính quyền cách mạng đã có nhiều cố gắng trong công tác chống sốt rét, và đã đạt những kết quả đáng kể. Nhưng bệnh sốt rét vẫn còn nghiêm trọng. Đến nay còn khoảng 10 triệu người sống trong vùng sốt rét lưu hành; tỷ lệ người có lá lách sưng và người mang ký sinh trùng sốt rét còn rất cao, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của nhân dân, đến công tác khôi phục và phát triển sản xuất.

Căn cứ vào tình hình bệnh sốt rét trong cả nước, để thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng về nhiệm vụ tiêu diệt bệnh sốt rét trong cả nước, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Từ nay đến hết năm 1980, phải thanh toán về cơ bản bệnh sốt rét trong cả nước. Đây là một yêu cầu rất quan trọng và cấp bách, nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế và văn hóa theo phương hướng kế hoạch 5 năm lần thứ hai, và chuẩn bị tốt cho kế hoạch 5 năm lần thứ ba.

Các cơ quan Nhà nước và các đoàn thể ở các cấp cần tuyên truyền giải thích cho mọi người thấy rõ ý nghĩa to lớn về chính trị, kinh tế và văn hóa của công tác thanh toán bệnh sốt rét, động viên cán bộ, nhân viên, công nhân, các lực lượng vũ trang, lực lượng thanh niên xung phong, v.v... và nhân dân tích cực tham gia chiến dịch thanh toán bệnh sốt rét do Bộ Y tế được Chính phủ ủy nhiệm thống nhất chỉ đạo trong cả nước.

2. Mục tiêu cần đạt từ nay đến năm 1980 là: Ở các tỉnh phía Bắc, phải hoàn thành việc

tiêu diệt bệnh sốt rét, bảo vệ cho đồng bào ở những vùng trọng điểm, như vùng kinh tế mới, vùng có dịch cũ và vùng dịch sốt rét có khả năng trở lại. Ở các tỉnh phía Nam, trong 2 năm 1977 - 1978, phải tập trung sức đẩy mạnh công tác chống sốt rét, bảo vệ cho 4 triệu người ở những vùng trọng điểm, như vùng có sốt rét nặng, vùng kinh tế mới, vùng căn cứ kháng chiến cũ, vùng bị chiến tranh tàn phá, và các cơ quan, công trường, nông trường, lâm trường, nhà máy, đơn vị vũ trang đóng trong vùng có sốt rét; trong 2 năm 1979 - 1980, phải thanh toán về cơ bản bệnh sốt rét cho tất cả các tỉnh, thành phía Nam.

3. Căn cứ vào sự hướng dẫn của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các cấp ở những vùng có bệnh sốt rét phải có kế hoạch từng bước thanh toán bệnh sốt rét trong địa phương mình; có trách nhiệm điều động nhân lực, giải quyết kinh phí và lương thực cho các lực lượng tham gia phun thuốc diệt muỗi, và điều trị bệnh sốt rét cho dân. Các cơ quan Nhà nước, các đơn vị vũ trang, v.v... đóng ở địa phương cần tích cực tham gia việc tiêu diệt bệnh sốt rét theo kế hoạch thống nhất, đề hình thành những vùng liên hoàn, tiết kiệm lao động, vật tư, thuốc men, hóa chất, v.v...

4. Phải tiến hành chiến dịch thanh toán bệnh sốt rét với tinh thần khẩn trương và quyết tâm cao, vừa thực hiện tốt những biện pháp cấp bách phòng và chống sốt rét, vừa đào tạo và bồi dưỡng cán bộ chuyên khoa về sốt rét, đẩy mạnh điều tra cơ bản và nghiên cứu khoa học, xây dựng mạng lưới y tế cơ sở phục vụ công tác thanh toán bệnh sốt rét.

Phải nhanh chóng xây dựng và củng cố lực lượng chuyên môn làm công tác chống sốt rét, nhất là ở các tỉnh phía Nam, bao gồm các phân viện chống sốt rét khu vực, các trạm chống sốt rét tỉnh, thành, các tổ chống sốt rét trong các đội vệ sinh phòng dịch hay đội y tế lưu động huyện, quận, thị xã, khu phố. Ở vùng có bệnh sốt rét, tuyến cơ sở (trạm y tế xã, cơ quan, đơn vị, công trường, nông trường, lâm trường, nhà máy, trường học, v.v...) cần có cán bộ y tế chuyên trách chống sốt rét.

Ở cấp tỉnh, thành, huyện, quận, thị xã, khu phố thuộc vùng có bệnh sốt rét. Ban thể dục vệ sinh yêu nước (trong đó cơ quan y tế là nòng cốt) sẽ đảm nhiệm việc chỉ đạo thống nhất

công tác chống sốt rét; ở cấp xã thì chủ tịch hoặc một phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm; ở cơ quan, công trường, nông trường, lâm trường, nhà máy, đơn vị vũ trang, v.v... thì thủ trưởng chịu trách nhiệm.

5. Bộ Y tế cần rất coi trọng chỉ đạo công tác chống sốt rét ở các tỉnh, thành phía Nam, cử cán bộ có năng lực đến tận nơi giúp đỡ, điều động lực lượng cán bộ chuyên môn cần thiết từ các tỉnh phía Bắc vào bổ sung; đẩy mạnh việc cung cấp thuốc men, hóa chất, trang bị, thiết bị, dụng cụ, phương tiện phục vụ cho công tác thanh toán bệnh sốt rét.

6. Các ngành văn hóa thông tin, báo chí, truyền thanh, truyền hình và các đoàn thể nhân dân có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng công tác phòng và chống bệnh sốt rét.

7. Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính, Ban tổ chức của Chính phủ có trách nhiệm giải quyết kịp thời những yêu cầu cụ thể về kinh phí, vật tư, phương tiện, lao động cần thiết cho công tác thanh toán bệnh sốt rét.

8. Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này và từng thời gian báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 1977

K.T. Thủ tướng Chính phủ
Phó thủ tướng
PHẠM HÙNG

PHỦ THỦ TƯỚNG

QUYẾT ĐỊNH số 134-BT ngày 27-6-1977
về việc **hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số xã thuộc thành phố Việt Trì, huyện Tam Nông, tỉnh Vĩnh Phú.**

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ